



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด เดอะเนชั่น คมชัดลึก แนวนหน้า มติชน ไทยรัฐ</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ บันทึกหน้า4</p>	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นพ.เชิดชาย ชยวิทย์ โฉม.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการก้าวคนละก้าวว่า คุณต้องงดวิ่ง 2 วัน หลังจากวิ่งถึงบ้านบางแหวน อ.ปะทิว จ.ชุมพร เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่ขาด้านขวา และจะเริ่มวิ่งอีกครั้งในวันที่ 25 พ.ย.นี้ -นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นพ.สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้รับรายงานว่าคุณเดินทางไปที่รพ.บางสะพาน เพื่อพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก มีการเอกซเรย์ที่ขาและตรวจสภาพร่างกาย อาการโดยภาพรวมยังปกติ แพทย์ให้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์มีความพร้อมในการวิ่ง เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบในระยะยาว -ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณวิ่งได้ระยะทางแล้วทั้งสิ้น 851.80 กม. มียอดบริจาคเข้าโครงการกว่า 317 ล้านบาท -กล่าวว่า ปραฏการณของคุณในโครงการก้าวคนละก้าว ทำให้สังคมหันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการทำดีกันอย่างถ้วนทั่ว ที่สำคัญเป็นช่วงใกล้สิ้นปี ซึ่งสื่อทุกแขนงจะมีการจัดอันดับต่าง ๆ เชื่อว่าชื่อของ "ตูน บอดี้สแลม" ต้องติดหนึ่งในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ "บุคคลแห่งปี"
<p>สยามรัฐ</p> <p>สำนักข่าวไทย</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เพจ Drama-addict</p>	<p>ตรวจสอบคลินิกตอกเส้น</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดี กรม สบส. กล่าวถึงบริการตอกเส้นคลายกล้ามเนื้อรักษาโรคปวดหลัง ปวดเอว หมอนรองกระดูก ว่า เมื่อวันที่ 21 พ.ย.เจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย ร่วมกับสสจ.นนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด และตำรวจสภ.ปากเกร็ด เข้าตรวจสอบอาคารคลินิกการแพทย์แผนไทย สาขาวัดกู่ พบว่าขอใบอนุญาตประกอบกิจการถูกต้อง แต่ผู้ให้บริการทั้ง 5 คน ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย เบื้องต้นแจ้งขอหาประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าของกิจการมีความผิด ไม่จัดให้มีแพทย์ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ดำเนินการ ขอให้ผู้ที่มิใช่แพทย์แผนไทยมาให้บริการ ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ -เสนอข่าว นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า การนวดตอกเส้นรักษาโรคเป็นภูมิปัญญาที่มีมานาน อยู่ในทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ จะตอกไปตามแนวเส้นประทานทั้ง 10 หรือเส้นลม โดยตอกเพียงเบาๆ ให้เกิดการสั่นสะเทือนลงไป ไม่ได้ตอกในจุดที่เกิดปัญหา แตกต่างจากกรณีพระมหาสีไพร ซึ่งจากคลิปวิดีโอจะเห็นการตอกโดยใช้แรงอย่างหนัก ซึ่งถือว่าค่อนข้างอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้น ผู้ป่วยที่จะใช้การนวดตอกเส้นเป็นแนวทางการรักษาโรค ต้องทำกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริง สามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยตามสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งจะตรวจและให้การรักษาที่ตรงกับโรคได้ หรือถ้าจะใช้วิธีตอกเส้น รพ.จะมีข้อมูลแพทย์แผนไทยที่สามารถตอกเส้นในพื้นที่ หรือสอบถามมาที่กรมฯ หมายเลข 02-591-7007 -ให้ข้อมูลว่า การตอกเส้นคลายความปวดเมื่อยเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพลดปวดได้ แต่ผู้ให้บริการต้องมีการอบรมและมีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่จะไปใช้บริการ ไม่ใช่เรื่องความเชื่อหรือไสยศาสตร์ตามที่สื่อนำเสนอข่าว
<p>ข่าวช่อง ONE</p>	<p>ปราชญ์ล้านนาเปิดตำราโบราณสอนฟรี</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นายบุญชู จันทร์บุตร อายุ 81 ปี ปราชญ์ล้านนาแพทย์แผนไทย ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ถ่ายทอดวิชาแพทย์แผนไทย ตำราสมุนไพรรักษาบ้านจากโบราณ และกระดาษสาโบราณ ที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ 3 ชั่วอายุคน อายุประมาณ 200 ปี ให้กับลูกศิษย์ได้สืบทอด โดยตำราบอกถึงสมุนไพรรักษาบ้านที่ใช้ในการบำบัดอาการป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคปวดเมื่อย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ขับเส้นเอ็นตามร่างกาย โดยเปิดสอนให้ผู้สนใจเรียนฟรี ทั้งนี้ นายบุญชูเคยได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิดีเด่นด้านแพทย์แผนไทย จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี 2540 และในปี 2548 สอบได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการนวดไทย

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>หมอสมนไพรสุรินทร์รักษาคนไข้ฟรี</p> <p>-เสนอข่าว นายกิตติพงษ์ ชุมมี อายุ 44 ปี บ้านกระทมพรก ม.12 ต.นาดี อ.เมือง จ.สุรินทร์ เปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร มีแพทย์แผนไทยรักษาด้วยยาแผนโบราณ สมุนไพร รักษาคนไข้ โดยรักษาฟรี มีคนไข้มารักษาไม่ขาดสาย โดยนายกิตติพงษ์ เปิดเผยว่า เรียนวิชาแพทย์แผนไทยจากศิระะอโศก จ.ศรีสะเกษ เพื่อรักษาภรรยาของตนเองที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ได้ศึกษาแพทย์แผนไทยจากตำราและอินเทอร์เน็ต อย่างจริงจัง จนภรรยารอดตาย ยาที่ใช้รักษาเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หาง่าย และมีอยู่ในครัวเรือน และเปิดรักษาฟรี โดยรักษาได้ตั้งแต่เด็กอ่อนอายุเพียง 1 วัน จนถึงผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ</p>
ไทยโพสต์ M2F กรมประชาสัมพันธ์	<p>คลินิกเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า คนไทยมีแนวโน้มจะทำศัลยกรรมเสริมความงามเถื่อนสูงขึ้น จากการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียได้พยายามตรวจสอบเชิงรุก รวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส สิ่งสำคัญที่สุดคือ ประชาชนเองต้องดูแลตัวเอง โดยการเลือกทำกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐาน สบส.ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แพทยสภา สมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย สถานบริการของรัฐ และเอกชน ในการช่วยให้ความรู้กับประชาชน โดยเรื่องของการตรวจสอบตัวตนแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และการตรวจสอบสถานพยาบาล จะฐานข้อมูลมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้ตรวจสอบได้ในเว็บไซต์เดียว</p>
ข่าวสด	<p>ประชุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อภายใต้บริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่นำไปสู่ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>
ไทยโพสต์	<p>โรคข้อเข่าเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อเรื้อรังที่พบบ่อยที่สุด อาการของโรคมักเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไป การรักษาอาจเริ่มจากการลดน้ำหนัก การไม่จอบพับเข่ามาก การบริหารเข่าตามที่แพทย์แนะนำ และการใช้ยาแก้ปวดร่วมกับยาลดการอักเสบที่ไม่ใช่ยาสเตียรอยด์ หากไม่ได้ผลอาจจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม</p> <p>นพ.สมพงษ์ ดันจิริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน เปิดเผยว่า การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมส่วนใหญ่จะทำในผู้ป่วยอายุ 60-80 ปี สำหรับในรายที่ยังมีอาการไม่มาก สามารถรักษาได้โดยควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการงอเข่ามากเกินไป หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันได หลีกเลี่ยงการยืนหรือนั่งในท่าเดิวนานๆ บริหารกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า ซึ่งจะช่วยลดอาการปวด ทำให้ข้อเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าแข็งแรงขึ้น</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ประชุมเครือข่ายระบาดวิทยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกล่าวว่า จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบาดวิทยาทั่วประเทศให้มีความเข้าใจในนโยบายการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และทิศทางการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจงานระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงต่อยอดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทั่วประเทศ 1,030 ทีม เป็นทีมเฝ้าระวังสถานการณ์และโรคภัยสุขภาพ (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) เมื่อมีเหตุโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จสูงสุด</p>
สยามรัฐ	<p>เมนูเสี่ยงอาหารเป็นพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎพงศ์ รัยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า อาหารที่มีความเสี่ยงเกิดโรคอาหารเป็นพิษที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 10 เมนู ได้แก่ 1.ลาบ/ก้อยดิบ 2.ยำกุ้งเต้น 3.ยำหอยแครง/ยำทะเล 4.ข้าวผัดโรยเนื้อปู 5.อาหารหรือขนมที่มีส่วนผสมของกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก 10.น้ำแข็งที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ควรรับประทานเฉพาะอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงปรุงโดยลวก-พล่าสุกๆ ดิบๆ อาหารกล่องควรแยกกับข้าวออกจากข้าว ควรรับประทานภายใน 2-4 ชั่วโมงหลังปรุงเสร็จ หากมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรรับประทาน ให้ยึดหลัก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	"สุก ร้อน สะอาด" ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ และรักษาสุขอนามัย จะช่วยป้องกันโรคอาหารเป็นพิษได้
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย มติชน	<p>พัฒนาการเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดงานขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และกล่าวว่า พัฒนาการของเด็กสำคัญตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง 1,000 วัน หรืออายุ 2 ขวบ ถือเป็นวัยทองที่สมองมีพัฒนาการสูงสุด โครงสร้างเซลล์ต่างๆ ทำงานอย่างเต็มที่ จึงควรได้รับอาหารและการดูแลอย่างครบถ้วนตามหลักกิน กอด เล่น เล่า ควรดื่มนมแม่อย่างเตียวติดต่อกัน 6 เดือน ซึ่งเรื่องนี้บรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จึงได้จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในกลุ่มนักวิชาการ พยาบาล และนักโภชนาการจากศูนย์อนามัยทั่วประเทศ 456 คน เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ มติชน	<p>การดูแลความสะอาดจุดซ่อนเร้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า อวัยวะสำคัญที่ผู้หญิงต้องดูแลเป็นพิเศษ คือ ช่องคลอด การดูแลความสะอาดวิธีและปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง เช่น การใช้น้ำยาล้างช่องคลอดบางชนิดเป็นประจำ อาจทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ทำให้ความเป็นกรดเป็นด่างเสียไป เกิดเชื้อราได้ง่าย และอาจทำให้เกิดโรคตามมา เช่น ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย และโรคมะเร็งช่องคลอด ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ ควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติ เช่น คันในช่องคลอด ตกขาวมากผิดปกติ อวัยวะเพศมีกลิ่นเหม็นมาก หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโดยเร็ว และควรตรวจสุขภาพภาพในเป็นประจำทุกปี</p>
ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า ข่าวสด เว็บไซต์ครอบครัวข่าว	<p>ตำรวจถ่ายโอนภารกิจให้สธ.</p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจมีมติเห็นชอบถ่ายโอนภารกิจตำรวจ 11 ด้าน ให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแทน เพื่อให้การทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภารกิจกานินคดีอาเปรียบผู้บริโภค ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โอนให้เป็นหน้าที่ของ สคบ. กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนภายใน 3 ปี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนเสนอคณะกรรมการปฏิรูปฯ ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2561 เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ และนำเสนอต่อครม.ในวันที่ 3 เม.ย. 2561</p>
เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1	<p>ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอสกู๊ป กล่าวถึงธุรกิจรับดูแลผู้สูงอายุตามบ้านซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และภาครัฐ ทั้ง ก.พาณิชย์ ก.สาธารณสุข มีนโยบายจัดระเบียบเพื่อให้มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาชีพและหลักจริยธรรม รวมถึงแนะนำประชาชนในการใช้บริการ ว่า ควรเลือกที่จดทะเบียนถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้สูงอายุ พร้อมยกกรณีที่เป็นปัญหาของครอบครัวหนึ่งที่ใช้บริการศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน และสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุกับผู้สูงอายุ เมื่อไปแจ้งความตำรวจกลับให้ไปขอใบรับรองแพทย์ แต่รพ.เอกชนทราบว่าเป็นคดีจึงปฏิเสธที่จะออกใบรับรองแพทย์ให้อ่างว่าจะต้องรอแพทย์เฉพาะทางถึง 4 คน</p>
สยามรัฐ	<p>อุบัติเหตุทางถนน</p> <p>-เสนอสกู๊ปข่าว องค์การสหประชาชาติ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. และภาคีเครือข่าย จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน พ.ย. โดยสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในไทยเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 ราย เมื่อเทียบกับปี 2559 พบว่าอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30-40 และประเทศไทยมีแนวโน้มถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่การตายจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก เพราะคนไทยมองว่าการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องของรัฐบาล หน่วยราชการ ทั้งที่การขับชี่ยานพาหนะเป็นของทุกคน ดังนั้น ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย เมาไม่ขับ ไม่ขับเร็ว และเคารพกฎจราจร</p>
ไทยรัฐ	<p>ประกวดออกกำลังกายผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดการประกวดรูปแบบการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ โดยทีมชนะเลิศ ได้แก่ "ทีม สว. กระทุ่มล้ม" การออกกำลังกายชุดรำไทยประยุกต์ประกอบเพลง อันดับ 2 ทีมสาวเหลือน้อย การออกกำลังกายชุดรำไม้พลองประกอบกลองยาว และอันดับ 3 ทีมสูงวัยใส่ใจรักษสุขภาพ</p>
ไทยรัฐ	<p>เดิน-วิ่งป้องกันอัมพาต จ.ตราด</p> <p>-เสนอข่าว นายประธาน สุรกิจบวร รองผวจ.ตราด นายสุรัชย์ เขียมกุล รองนพ.สสจ.ตราด นพ.ไพศาล นิโรภาส รองผอ.รพ.ตราด และนายภาคิน โภคพิบูลย์ ประธานชมรมจักรยาน จ.ตราด ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมจัดกิจกรรม "แสง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>น้ำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” ที่ศาลาหีบทิมสยามศาลากลางจังหวัดตราด ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. เวลา 06.00-10.00 น.</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>อบรมพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม เป็นประธานเปิดการอบรมการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของทุกหน่วยงานในสังกัดสสจ.นครพนม มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และเป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>
<p>ASTV ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โครงการรพ.อาหารปลอดภัย จ.เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการลงนามประกาศนโยบาย “โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่” จัดขึ้นโดย บริษัท ประชาธิรัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สสจ.เชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนการนโยบายนอาหารปลอดภัย โดยมีรพ.เป็นฐานส่งเสริมด้านการดำเนินงาน และรับซื้อผักผลไม้ปลอดสารเคมีจากเกษตรกร เพื่อขยายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch